



โครงสร้างและแผนผังการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑

หน่วยตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

กลุ่ม อำนวยการ	กลุ่ม บริหารงานบุคคล	กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากร ทางการศึกษา	กลุ่ม กฎหมายและคดี	กลุ่ม นโยบายและแผน	กลุ่มส่งเสริม การศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร	กลุ่ม บริหารการเงิน และสินทรัพย์	กลุ่ม ส่งเสริมการจัด การศึกษา	กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการ จัดการศึกษา
<ul style="list-style-type: none"> ❖ งานสารบรรณ ❖ งานช่วยอำนวยการ ❖ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ❖ งานยานพาหนะ ❖ งานการจัดระบบบริหาร ❖ งานประสานงาน ❖ งานเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ ❖ งานประชาสัมพันธ์ ❖ งานสวัสดิการ ❖ งานสวัสดิภาพครูและบุคลากรฯ 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ งานธุรการ ❖ งานวางแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ ❖ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ❖ งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนา ก่อนแต่งตั้ง ❖ ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ❖ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ❖ ยกย่องชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ❖ วิชาชีพครูหรือฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ❖ ระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ วินัยและรักษาวินัย ❖ สิบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ❖ การอุทธรณ์และพิจารณาอุทธรณ์ ❖ การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องทุกข์ ❖ ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ❖ งานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆ ของรัฐ ❖ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ❖ จัดทำข้อมูล และติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ งานธุรการ ❖ งานข้อมูลสารสนเทศ ❖ งานนโยบายและแผน ❖ งานวิเคราะห์งบประมาณ ❖ งานติดตามประเมินผลและรายงานผล 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ การจัดการศึกษาทางไกล ❖ พัฒาระบบข้อมูลสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา ❖ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา ❖ งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ❖ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ งานบริหารการเงิน ❖ งานบริหารบัญชี ❖ งานบริหารพัสดุ ❖ งานบริหารสินทรัพย์ ❖ ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์ ❖ ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ❖ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ❖ งานส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา ❖ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการผู้ด้อยโอกาส ❖ งานส่งเสริมงานการแนะแนว ❖ งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ❖ งานโครงการพระราชดำริ ❖ งานป้องกันแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด/ระบอบดูแลฯ ❖ งานวิเทศสัมพันธ์ 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ งานประสานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร ❖ งานศึกษา วิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนฯ ❖ งานวิจัย พัฒนาส่งเสริม ติดตามตรวจสอบประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ❖ งานวิจัย พัฒนาส่งเสริม มาตรฐานการศึกษา ❖ งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ❖ งานศึกษาวิเคราะห์วิจัย พัฒนา ส่งเสริมพัฒนาสื่อฯ ❖ งานเลขานุการ กตปน